



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เปิดเผยว่า โครงการก้าวท้าใจ season 2 ด้านภัยโควิด 19 ขณะนี้ดำเนินการมากกว่าครึ่งทาง มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว 448,838 คน โดยผลการส่งข้อมูลสะสมระยะทาง ระยะเวลา ใน Line ซึ่งระบบจะบันทึกสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) และประมวลผลพร้อมประเมิน BMI รวมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแต่ละคน พบว่า ยอดรวมการเผาผลาญพลังงานจากสมาชิกทั้งหมด 737,846,505 กิโลแคลอรี

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ season 2 ด้านภัยโควิด 19 ได้จนถึงวันที่ 29 ส.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอินโฟเควส, thailandplus, thaigov, thebangkokinsight, acnews, mcot)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์กรณีประชาชนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก ว่า สร.มีกลไกคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ทั้งด้านความปลอดภัยของพื้นที่ ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานด้านวิศวกรรม มีระบบระบายอากาศและปรับอากาศแยกเฉพาะส่วน ล้อคลิฟต์ เพื่อให้ผู้กักตัวอยู่ในชั้นที่อนุญาตเท่านั้น ติดตั้งกล้อง CCTV ตลอดทางเดินทั่วโรงแรม เพื่อจับความเคลื่อนไหว โดยแยกพื้นที่ให้บริการผู้กักตัวจากผู้เข้าพักทั่วไป และให้บริการอาหารถึงห้องพัก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้เข้าพักรายอื่นและชุมชนโดยรอบ สำหรับกรณีทหารสหรัฐฯ ใน 3 โรงแรมทางเลือก ภาครัฐได้จัดมาตรการควบคุมเฝ้าระวังเข้มงวดเป็นพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังอยู่ที่โรงแรม ไม่ให้ผู้กักตัวออกนอกพื้นที่ตลอดเวลาที่กักตัว และรับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคตามมาตรฐานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pimthai

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนเต็มรูปแบบตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนดุสิตวิทยาลัย กทม. ระบุ เป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามของ สร. ได้อย่างดี มีนโยบายเปิดโรงเรียนด้วยวิถีปฏิบัติใหม่ (DSIL New Normal) ผสมผสานการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับการเรียนรู้ที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ในไทย พบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย เดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย 2 ราย และอินโดนีเซีย 1 ราย เข้าพักใน State Quarantine ส่วนในประเทศยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,348 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหาย 3,150 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, mcot, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ร่วมงาน “ปั่นปลอดภัยไประยองอี” ณ สนามกีฬากลาง จ.ระยอง โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ร่วมปั่นจักรยาน ตลอดการปั่นมี Bike Marshall ควบคุมขบวนนักปั่น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมกิจกรรมทางกีฬาแบบวิถีใหม่ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ สร้างความมั่นใจใน จ.ระยอง

สำหรับประเด็นที่ กทท. เตรียมผลักดันให้ ศบค.พิจารณาปลดล็อกให้กีฬาฟุตบอล และมวย จัดแข่งขันแบบเปิดให้เข้าชมการแข่งขันได้ พบว่ายังมีข้อแก้ไขเรื่องการทำความปลอดภัยจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำส่วนกลางที่ต้องทำให้เกิดความสะอาดและมีมาตรการเรื่องการฆ่าเชื้อเพิ่มเติม ขณะที่กีฬาที่ยังไม่มีข้อสรุปเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเสนอคู่มือการจัดแข่งขันกีฬาแบบเปิดในหลาย ๆ ชนิดกีฬาให้ ศบค. พิจารณาอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-กรมการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในแบบวิถีใหม่ โดยร่วมกับ สร. และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ (Filming in Thailand The New Normal : Rules & Regulations) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเตรียมจัดอบรมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับผู้ประกอบการถ่ายทำและผู้กำกับดูแลการถ่ายทำ เพื่อหน้าที่ดูแลมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วย ทั้งนี้ สิ่งทีคณะถ่ายทำชาวต่างชาติต้องเตรียมก่อนการเดินทางมาประเทศไทย ประกอบด้วย ผลตรวจร่างกายว่าไม่ติดเชื้อโควิด 19 เอกสาร Certificate of Entry พร้อมกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคโควิด 19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะต้องกักตัว 14 วัน และระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามเรื่องการเฝ้าระวังโรคเช่นเดียวกับคนไทย

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.จับตาเวียดนามะบาศระลอก 2

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100

-กรมควบคุมโรค ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ในเวียดนาม คาดว่าเกิดจากเชื้อที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีรายงานพบผู้ป่วยที่เมืองดานังก่อนมีการติดเชื้อในรพ.อย่างน้อย 3 แห่ง ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 10 ราย ทุกรายเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอายุมาก จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 376 ราย ใน 2 สัปดาห์กว่า และกระจายไปยังเมืองอื่นของประเทศรวม 12 จังหวัด ทั้งนี้ การที่เชื้อแพร่เร็วมีสาเหตุจากการติดเชื้อในชุมชนท่องเที่ยวและรพ. ทำให้ผู้ติดเชื้อ 1 คนสามารถแพร่โรคได้เฉลี่ย 5-6 คน และพบคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีสาธารณสุขเวียดนาม ว่า สายพันธุ์ของเชื้อที่พบมีความรุนแรงมากขึ้น โดย 1 คนสามารถแพร่ได้ 5-6 คน ซึ่งประเด็นสายพันธุ์ใหม่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก และจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของการองค์อนามัยโลก และ twitter ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีข้อมูลทางการจาก สธ.เวียดนาม จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุด เวียดนามยังพบผู้ป่วยประมาณ 30-40 รายต่อวัน ซึ่งยังต้องใช้เวลาควบคุมการระบาดอีกระยะหนึ่ง ประเทศไทยต้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเดินทางเข้ามาจากเวียดนาม และทบทวนมาตรการป้องกันการระบาดและเตรียมรับมือสถานการณ์

## 2.แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ nationtv

-เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสะเตา จ.สงขลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จับกุมแรงงานต่างด้าว 24 ราย เป็นชาย 16 ราย หญิง 8 ราย แบ่งเป็น ชายพม่า 11 ราย ชายโรฮีนจา 5 ราย หญิงพม่า 8 ราย โดยมีหญิงตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วย แอบลักลอบเดินทางจากประเทศมาเลเซียเข้าไทย เจ้าหน้าที่ได้ประสานรพ.สะเตา ชักประวัติ วัดไข้ ตามขั้นตอนของสาธารณสุข ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผลักดันกลับประเทศต่อไป

## 3.ผลการค้นหาเชิงรุกคอนเสิร์ตเจนนี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, acnews

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร. 11 นครศรีธรรมราช แถลงข่าวกรณีการจัดคอนเสิร์ต "เจนนี ได้หมดถ้าสดชื่น" มีผู้เข้าชมจำนวนมากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่มีการเว้นระยะห่าง โดยขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน หน้าที่ว่าการ อ.ชะอวด ในวันที่ 4-5 ส.ค. 2563 ล่าสุด ผลตรวจเชื้อผู้ชมคอนเสิร์ตทั้งหมด 2,582 คน ไม่มีผู้ติดเชื้อ

## สถานการณ์อื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยผลการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิด 19 ในระดับนานาชาติ ว่า การระบาดยังรุนแรงมากทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อใหม่เกือบ 300,000 คน/วัน แนวโน้มเปลี่ยนจากการมีจุดศูนย์กลางการระบาดเป็นบางหอย่อมกลายเป็นการระบาดในเกือบทุกจุดทั่วโลกพร้อม ๆ กัน รวมทั้งเกิดการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศที่เคยควบคุมได้ดีมาก่อน ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการเดินทางระหว่างประเทศนั้น สัปดาห์นี้ สหรัฐฯ ได้ปรับระบบการให้คำแนะนำการเดินทาง จากเดิมที่แนะนำไม่ให้คนอเมริกันเดินทางไปทุกประเทศได้ประเมินสถานการณ์ใหม่ ดังนี้ 1.กลุ่มความเสี่ยงสูง 207 ประเทศ/ดินแดน 2.กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี 3.กลุ่มความเสี่ยงต่ำ 7 ประเทศ/ดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ ไทยและนิวซีแลนด์ 4.กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก 13 ประเทศ/ดินแดน โดยทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์-เลสเต และ 5.กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน 14 ประเทศ/ดินแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา จุฬาฯ เผยว่า การต่อสู้กับโรคโควิด 19 ต้องมีการผ่อนหนักผ่อนเบา ฝากให้ทุกคนยึดมั่นกฎเกณฑ์ในการป้องกันโรค ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย การกำหนดระยะห่าง การล้างมือ ดูแลสุขอนามัยให้ร่างกายแข็งแรง ขณะนี้การพัฒนาวัคซีนอยู่ในระยะที่ 3 ที่ทดลองในมนุษย์ถึง 6 ชนิด จากจีน ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งองค์ความรู้ใหม่จะช่วยการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนได้

## Fake News

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (js100, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)

-ตามที่มีข้อความเผยแพร่เรื่อง ทหารอเมริกันที่พักอยู่โรงแรมกลางกรุง ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 11 คน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก ศบค.ชุดเล็ก พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่พบเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มทหารอเมริกัน และโรงแรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถานกักตัวทางเลือกที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมควบคุมโรค มีระบบป้องกันและควบคุมโรคเหมือนสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ พร้อมทั้งมีรพ.คู่ขนานรองรับหากมีอาการเจ็บป่วย

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการ, mcot, js100, isaranews, tnthailand)

-**ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียมีผู้เสียชีวิตอีก 12 ราย และผู้ป่วยใหม่อีก 466 ราย ทางกรยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความบกพร่องของกระบวนการกักตัวและสอบสวนโรค

-**อินเดีย** ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 933 ราย นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ยืนยันว่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ จากอัตราการเสียชีวิตยังไม่ถึง 2% และรักษาหายแล้วประมาณ 70% โดยผู้ป่วยคงเหลือในหลายรัฐเริ่มลดลง

-**รัสเซีย** ประกาศจะจดทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ภายในเดือน ส.ค.นี้ สามารถใช้งานได้เป็นรายแรกของโลก และจะเริ่มกระบวนการผลิตวัคซีนจำนวน

## ประเด็นข่าว

มากออกมาต่อไป

-**เยอรมนี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในรอบวันกว่า 1,122 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย รวมผู้เสียชีวิต 9,195 ราย รัฐบาลประกาศตั้งแต่ 8 ส.ค. เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าเยอรมนีจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องเข้ารับการทดสอบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง

-**ญี่ปุ่น** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,606 ราย อยู่ในกรุงโตเกียวและอื่นๆ อีก 39 จังหวัด รวมถึงผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วถูกนำตัวเข้าสถานที่กักกันโรค และมีผู้เสียชีวิต 7 ราย สธ.ญี่ปุ่นเตรียมตรวจสอบกรณีแอปฯ COCOA ชัดข้อง หลังเปิดใช้แล้วมีข้อความแจ้งว่าไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อปรากฏหลายครั้ง

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,226 ราย เสียชีวิต 41 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 126,885 ราย เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน เสียชีวิต 2,209 ราย

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,227 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 65 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 123,503 ราย และเสียชีวิต 5,658 ราย

-**เม็กซิโก** ผู้ติดเชื้อยั้งเกิน 5 หมื่นราย ไม่มีแนวโน้มลดลง ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 794 ราย รวมเสียชีวิต 51,311 ราย อยู่อันดับ 3 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด รองจากสหรัฐฯ และบราซิล

-**มาเลเซีย** พบผู้ป่วยใหม่อย่างน้อย 12 ราย ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สิวากังกา ในจำนวนนี้ 10 ราย เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยในคลัสเตอร์สิวากังกาเพิ่มเป็นอย่างน้อย 31 คน รวมผู้ติดเชื้อ 9,063 คน เสียชีวิต 125 ราย

-**บราซิล** ยอดผู้เสียชีวิตคาดว่าจะเกิน 100,000 ราย และจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ขณะที่แทบทุกเมืองเริ่มเปิดร้านค้าและร้านอาหารอีกครั้ง แม้ว่าการแพร่ระบาดจะยังไม่ถึงจุดสูงสุด

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 19,541,219 ราย อากาารรุนแรง 65,015 ราย รักษาหายแล้ว 12,544,480 ราย เสียชีวิต 724,050 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐฯ 5,095,524 ราย 2.บราซิล 2,967,064 ราย 3.อินเดีย 2,086,864 ราย 4.รัสเซีย 877,135 ราย 5.แอฟริกาใต้ 545,476 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 112

### กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชาใน รพ.สต. 150 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ดำเนินการแห่งแรกที่ รพ.สต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และรพ.สต.ต่านเกวียน อ.โชคชัย เป็นแห่งที่สอง ซึ่ง บ.ธันมเธิร์บบาณิธิย์ จำกัด ได้มอบโรงเรือนปลูกกัญชามูลค่า 5 แสนบาท เพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านปทุมยาและจ่ายยาในตำรับไทยในรพ.สต.ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการรักษาโรคด้วยกัญชามาใช้บริการแบบครบวงจร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thainews)

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อม นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และยกเสาเอกอาคารโครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.สธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน

### เตือนฟันผุเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฟันผุหากไม่รีบรักษาอาจลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อที่ปลายรากฟัน เกิดเป็นหนองและทะลุออกสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง ลามไปส่งผลกระทบต่อระบบการกลืนอาหาร การหายใจ หรือการมองเห็น ดังนั้น ควรหมั่นสังเกตฟันของตนเอง ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินอาหารให้เป็นเวลา ไม่ควรกินจุบจิบ

ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6-12 เดือน แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันที่ขนแปรงเข้าไม่ถึง

### โรคไข้วัดข้อยุ้งลาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้วัดข้อยุ้งลาย ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (ร้อยละ 17.51) 35-44 ปี (ร้อยละ 17.20) และ 45-54 ปี (ร้อยละ 15.50) ผู้ป่วยมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 23.7 นักเรียน ร้อยละ 21.3 เกษตรกร ร้อยละ 15.7 ภาคกลางมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด คือ จันทบุรี ร้อยละ 14.1 ลำพูน เลย และตราด ตามลำดับ สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อยุ้งลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากพบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน มีฝนตกชุก ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุ้งลายได้

### พัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ด้านเครื่องสำอางสมุนไพร" และกล่าวว่า ปัญหาสำคัญของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำให้มูลค่าการจำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศไม่สูง คือ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ไม่โดดเด่น, ขาดความรู้ด้านการตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สธ.ได้

## ประเด็นข่าว

มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2559 และยังหาแหล่งเงินทุนและการส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พัฒนางค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และการสนับสนุนข้อมูลวิชาการต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดและการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้จัด กิจกรรมการส่งเสริมเครื่องสำอางสมุนไพรสู่ตลาดจีนโดยระบบออนไลน์และฟรีเทรดโซน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ไทยจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อจำหน่ายออนไลน์ในประเทศจีน

ข่าวปลอมน้ำผักงูช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, js100, ฐานเศรษฐกิจ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็น รักษา มะเร็งระยะสุดท้าย ด้วยการดื่มน้ำปั่นผักงูช่วย รักษา มะเร็งระยะสุดท้าย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันว่าผักงูช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายในมนุษย์ได้ ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมี 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

